

# Trường Trung Học East Doncaster

Từ một trường trung học công lập của bang Victoria được thành lập năm 1974 tọa lạc trong khu dân cư vùng ngoại ô phía đông của thành phố Melbourne, chúng tôi đã xây dựng trường Trung học East Doncaster trở thành ngôi trường xuất sắc của thế kỷ 21. Trường có chương trình giảng dạy rộng rãi cho cả nam sinh và nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Cộng đồng học sinh của trường rất đa dạng về văn hóa với khoảng 1500 học sinh mang hơn 40 quốc tịch khác nhau bao gồm 60 học sinh quốc tế. Trường cũng có hơn 160 giáo viên và nhân viên hỗ trợ.

Trường nằm cách trung tâm thành phố Melbourne 16 km, chỉ mất 20 phút để vào thành phố thông qua đường cao tốc Eastern kế bên. Hệ thống giao thông công cộng thuận lợi với trạm dừng xe buýt ngay bên ngoài trường.

Tại trường trung học East Doncaster, chúng tôi có một truyền thống học tập xuất sắc, hướng đến mục tiêu thúc đẩy cũng như duy trì phương pháp học tập tư duy. Chúng tôi muốn học sinh

tự mình trải nghiệm những thành tựu và sự trưởng thành trong việc phát triển về học tập, cá nhân, xã hội và cảm xúc của các em. Môi trường học tập cởi mở, gắn kết tạo điều kiện cho học sinh trở thành những thanh thiếu niên chín chắn, ăn nói hoạt bát và giàu cảm xúc. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng học sinh của mình sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau, cùng phấn đấu để đạt thành tích cao trong học tập và cuộc sống.

Chúng tôi tự hào về Chương trình đào tạo học sinh quốc tế uy tín và đánh giá cao những lý tưởng về giáo dục quốc tế. Du học sinh của trường đến từ khắp nơi trên thế giới bao gồm châu Á, châu Âu và Nam Mỹ. Các phụ huynh chọn trường East Doncaster bởi các tiêu chuẩn xuất sắc về học tập, danh tiếng cũng như là một nơi mà học sinh có thể trải nghiệm thành tựu và sự phát triển của các em về học tập, cá nhân, xã hội và tình cảm.

Tại East Doncaster, chúng tôi luôn nắm lấy mọi cơ hội để trở thành một cộng đồng giáo dục thật sự ưu việt và mang tính toàn cầu.

*Xây Dựng một nền  
Văn Hóa Hiệu Kỳ*



## Trường Trung Học East Doncaster

**Tại trường Trung học East Doncaster bạn sẽ:**

- Học tập với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao
- Được chào đón bởi hội đồng nhà trường
- Có cơ hội phát triển tài năng của mình và đạt được thành tích học tập cao
- Kết bạn lâu dài với các học sinh bản xứ
- Được chuẩn bị tốt cho bậc học cao hơn và sự nghiệp sau này

### East Doncaster Secondary College

20 George Street, Doncaster East  
Victoria 3109 Australia

Điện thoại: (+61 3) 9842 2244  
Fax: (+61 3) 9841 8010  
Email: east.doncaster.sc@edumail.vic.gov.au  
Website: www.edsc.vic.edu.au

Department of Education and Training CRICOS Provider  
Code: 00861K



#### Các trường đại học:

1. Melbourne
2. Monash
3. LaTrobe
4. Deakin
5. RMIT
6. Victoria

# Trường Trung Học East Doncaster



Chương Trình Du Học Sinh





## THÀNH PHỐ MELBOURNE – BANG VICTORIA, AUSTRALIA

Australia là đất nước theo thể chế dân chủ với nền chính trị ổn định và tiêu chuẩn sống cao. Người dân Australia rất thân thiện và luôn đón chào du khách đến với đất nước của mình. Victoria có khí hậu ôn hòa với mùa hè ấm nóng, mùa thu mát mẻ dễ chịu, mùa đông không quá lạnh và mùa xuân rực rỡ nắng vàng. Bang Victoria có nhiều cảnh quan thiên nhiên và khu du lịch hấp dẫn từ các khu trượt tuyết, công viên quốc gia, phố cổ đến những bãi biển tuyệt đẹp.

Melbourne là thành phố thủ phủ của bang Victoria với dân số khoảng 4 triệu người. Đây là thành phố lớn thứ hai của Australia. Dân cư đa dạng với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau và nhiều sắc tộc đến từ khắp nơi trên thế giới. Thành

phố còn nổi tiếng với những công viên, bãi biển, vịnh tuyệt đẹp cùng những trung tâm mua sắm, nhà hàng, nhà hát và viện bảo tàng tuyệt vời. Đây cũng là cái nôi của nhiều môn thể thao và sự kiện văn hóa nổi tiếng thế giới.

Melbourne được xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới nhờ chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường, sự an toàn và tiêu chuẩn cao của cơ sở hạ tầng cũng như giao thông công cộng. Đây cũng là thành phố có nhiều trường đại học, học viện được xếp hạng cao trên thế giới và là nơi có số lượng lớn sinh viên quốc tế theo học.

## Victoria - Tiểu Bang Giáo Dục



### Giáo Dục

Trường Trung học East Doncaster có phòng học và không gian giảng dạy hiện đại, được trang bị máy điều hòa và nguồn dữ liệu tốt. Các môn học chuyên ngành bao gồm Hội họa, Kỹ thuật, Khoa học, Âm nhạc và Giáo dục thể chất. Học sinh có thể học nhiều môn như tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nhân văn, Kinh doanh, Nghệ thuật tạo hình và biểu diễn, Kỹ thuật, Thể dục thể thao và Ngoại ngữ như tiếng Trung và tiếng Ý.

Trường luôn quan tâm đến việc học Tiếng Anh như là một chương trình ngôn ngữ thứ hai (ESL) là nơi mà học sinh học tiếng Anh trong những lớp học nhỏ với những giáo viên chuyên ngành Anh ngữ. Học sinh được học chung với học sinh bản xứ cho tất cả những môn học còn lại để các em có thể làm quen với môi trường cộng đồng quốc tế hóa trong trường.

Trường vừa giới thiệu Phương pháp học tập kỹ thuật số 1-1 như tặng iPad cho học sinh lớp 7 và lớp 8, máy tính xách tay cho học sinh lớp 9 và 10, máy tính xách tay kết nối mạng cho học sinh lớp 11 còn đối với những học sinh lớp 12 thì được mở rộng kết nối với máy tính cá nhân. Riêng du học sinh Quốc tế

được cung cấp máy tính để sử dụng cả ở trường lẫn ở nhà nhằm hỗ trợ cho việc học tập của các em.

Chương trình Trung học phổ thông của trường cung cấp cho học sinh nhiều lựa chọn nhất cho các bậc học sau khi tốt nghiệp với những môn học để lấy bằng tú tài bang Victoria hay đào tạo nghề. Chương trình học thuật này nhằm mục đích tối đa hóa tiềm năng của mỗi học sinh. Nhà trường luôn quan tâm và chú trọng việc đạt thành tích học tập với điểm số A+ và A trong tất cả những lĩnh vực học tập và nhiều học sinh đạt số điểm ATAR từ 90 trở lên.

Hầu hết 100% những học sinh tốt nghiệp trung học đều được nhận vào các trường đại học của bang Victoria hay trường cao đẳng công lập. Tất cả học sinh quốc tế của trường đều đạt đầu vào các khóa học của các trường đại học. Trường có đội ngũ tư vấn nghề nghiệp giàu kinh nghiệm chuyên tư vấn về khóa học hiện tại và định hướng nghề nghiệp cho các em.

### Các chương trình sự hỗ trợ đặc biệt dành cho Học sinh Quốc Tế

Học sinh quốc tế của trường luôn được hỗ trợ bởi các nhân viên đầy kinh nghiệm bao gồm bộ phận Điều phối Du học sinh và Trợ lý Hiệu trưởng. Hỗ trợ cá nhân được cung cấp ở cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học do hai nhân viên Trợ giảng đảm nhiệm, cả hai nhân viên đều nói được tiếng Trung Quốc. Trường có nhân viên y tế, tư vấn phúc lợi và tư vấn nghề nghiệp làm toàn thời gian tại trường.

Trường còn cung cấp chương trình học ngoài giờ mỗi ngày và lớp Anh ngữ giao tiếp hàng tuần. Du học sinh sẽ được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như thể thao, âm nhạc và các cuộc thi học thuật để các em có thể hòa nhập vào những nền văn hóa khác nhau và dễ dàng kết bạn với các bạn học sinh địa phương.

Trường chủ động liên hệ với học sinh cung cấp thông tin chi tiết trước chuyến khởi hành, chương trình định hướng cho đến việc thường xuyên đến thăm Trung tâm Anh ngữ. Nhà trường đảm bảo liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh qua email, điện thoại cũng như qua bốn bản báo cáo tình hình học tập của học sinh được dịch ra tiếng Việt cho phụ huynh. Bộ phận Điều phối học sinh quốc tế thông báo trực tiếp đến phụ huynh trong những chuyến về thăm nhà của du học sinh.



### Việc ăn ở tại nhà người bản xứ

Nhà trường nhận thức rằng việc sắp xếp chỗ ở và phúc lợi tốt nhất cho du học sinh là vô cùng quan trọng. Các em có thể chọn lựa ở chung với gia đình người bản xứ xuất thân từ nhiều nền văn hóa khác nhau, có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung Quốc hay nhiều ngôn ngữ khác.

Tất cả những gia đình bản xứ đều ở trong phạm vi địa phương của trường, được tuyển chọn kỹ và được nhân viên của trường theo dõi thường xuyên. Nhà trường đảm bảo rằng tất cả học sinh luôn nhận được những sự hỗ trợ cần thiết để các em cảm thấy yên tâm, hạnh phúc, có thể hòa nhập, thích nghi với môi trường mới và chuyên tâm vào việc học tập.

